

หลักสูตรการอบรม

การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีหลักการกระจายอำนาจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข บังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ กรมอนามัย ในฐานะรับผิดชอบดูแลกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จึงได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ และอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกล่าวคือต้องการให้ประชาชนได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ

ประเภทหลักสูตร

- ✓ หลักสูตรตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานในท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติกรหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการส่วน กอง หรือสำนักของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะอบรมตามหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข

จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

จำนวน ๘๐ คน (หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดการอบรม)

หัวข้อหลักสูตร...

หัวข้อหลักสูตร

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
๑	หลักการ เจตนารมณ์และ โครงการของ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	๑) ความเป็นมาและพัฒนาการของ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) หลักการและเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมกับการคุ้มครอง ประชาชนด้านสุขลักษณะและการ อนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) โครงสร้างและกลไกตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของสาร บัญญัติรวมถึงความเชื่อมโยงในเชิง ระบบและกลไกของพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๔) บทบาทหน้าที่ของบุคคล คณะกรรมการ และองค์กรที่ เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม บุคคลที่เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข - อธิบดีกรมอนามัย - เจ้าพนักงานท้องถิ่น - เจ้าพนักงานสาธารณสุข - ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น - ผู้ประกอบการ และประชาชน	นายศุภมล ศรีสุข วัฒนา นักวิชาการอิสระ	- บรรยาย - ยกตัวอย่าง ประกอบการ บรรยาย - อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น	๑ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการสาธารณสุข - คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด <p>คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ - คณะอนุกรรมการ - คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี <p>องค์กรที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราชการส่วนท้องถิ่น - บริษัทเอกชน - นิติบุคคล 			
๒	<p>สารบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้อำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่น</p>	<p>๑) หลักกฎหมายและแนวคิดพื้นฐานในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลำดับศักดิ์ของกฎหมายและข้อบัญญัติของท้องถิ่น - กฎหมายปกครอง - การออกคำสั่ง - ความหมายและความสำคัญของข้อบัญญัติท้องถิ่น - แนวคิดพื้นฐานในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น - หลักกฎหมายในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขั้นตอนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น (รวมถึงการประกาศใช้ตามกฎหมายเฉพาะของท้องถิ่น) - การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น <p>๒ บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่</p>	<p>นายสมชาย ตูแก้ว นักวิชาการอิสระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บรรยาย - ยกตัวอย่าง <p>ประกอบการบรรยาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อภิปราย - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 	<p>๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที</p>

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้อำนาจตรา ข้อบัญญัติท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย - หมวด ๔ สุขลักษณะอาคาร - หมวด ๕ เหตุรำคาญ <p>หมวด ๖ การเลี้ยงสัตว์และปล่อย สัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมวด ๗ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ - หมวด ๘ ตลาด สถานที่จำหน่าย และสถานที่สะสมอาหาร - หมวด ๙ การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ - หมวด ๑๑ หนังสือรับรองการแจ้ง - หมวด ๑๒ ใบอนุญาต - หมวด ๑๓ ค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับ - เจตนารมณ์ของบทบัญญัติ - ขอบเขตในการออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่น <p>๓) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม บรรยายถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนวจสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ คณะกรรมการยกร่าง อัตรา ค่าธรรมเนียม - จัดการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ - ข้อมูลของสถานประกอบการ ดังนี้ - ขนาดของกิจการ - กระบวนการผลิต - ปริมาณผลผลิต - จำนวนการประกอบการ - การก่อให้เกิดมลพิษ - การปฏิบัติด้านสุขลักษณะตาม ข้อบัญญัติท้องถิ่น 			

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		๔) ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภทกิจการหรือบางหมวด			
๓	แนวทางและเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	<p>๑) องค์ประกอบและโครงสร้างของข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อ - บทนำ (การอ้างอิงอำนาจแห่งกฎหมาย) - บทนิยามศัพท์ (ขอบเขตความหมาย) - บทบังคับ (ตามที่กฎหมายแม่บทกำหนดไว้) - บทเฉพาะกาล - บทท้าย - ส่วนแนบท้าย <p>๒) เทคนิควิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ถ้อยคำ ลักษณะการใช้ภาษา - การเขียนชื่อ - บทนำ - การเขียนบทนิยามศัพท์ - การเขียนบทบังคับ - การเขียนบทกำหนดโทษ - การเขียนบทเฉพาะกาล - การเขียนบทท้าย - ส่วนแนบท้าย - การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม - ตัวอย่างการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยยกตัวอย่างที่ดีและข้อบกพร่องที่พบ - บ่อยในการยกร่าง <p>๓) เทคนิคการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย - กระบวนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 	นางพรพรรณ ไม้สุพร นักวิชาการอิสระ และทีมวิทยากร จากกอง กฎหมาย กรม อนามัย	- บรรยาย - ยกตัวอย่าง ประกอบการ บรรยาย - อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น	๖ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		<p>ประสบการณ์การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบรรยาย ดังนี้</p> <p>๑. ขั้นตอนหรือกระบวนการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องครอบคลุมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> -สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเหตุผลความสำคัญในการยกร่าง ข้อบัญญัติของท้องถิ่นในเรื่องนั้น ๆ - กระบวนการยกร่าง - กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน <p>๒. เทคนิค หรือวิธีการ หรือปัจจัยความสำเร็จต่อการยกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น</p> <p>๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น</p>			
๔	<p>การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย - หมวด ๖ การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ - หมวด ๗ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - หมวด ๘ ตลาด สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร - หมวด ๙ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ <p>ครอบคลุมองค์ประกอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อ - บทนำ (การอ้างอิงอำนาจแห่งกฎหมาย) - บทนิยามศัพท์ (ขอบเขตความหมาย) - บทบังคับ (ตามที่กฎหมายแม่บทกำหนดไว้) - บทเฉพาะกาล - บทท้าย - ส่วนแนบท้าย 	<p>นายกานต์ เจริญผล และทีมวิทยากรจากกองกฎหมาย กรมอนามัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จริงหรือเหตุการณ์จำลองตามใบงาน กลุ่มละ ๑๐ - ๑๕ คน - นำเสนอ - วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 	<p>๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ - ๔ ชั่วโมง - วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ - ๓๐ นาที

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		หมายเหตุ : ทั้งนี้โจทย์หรือเรื่องที่ใช้ฝึกปฏิบัติต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม โดยสอบถามความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการจัดอบรมเพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ			

* รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

สถานที่อบรม

โรงแรมในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

สถานที่จัดการอบรมจะแจ้งอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันที่ ๑๖ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชำระค่าลงทะเบียน

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

*** หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดเวลา

หากพบกําหนดเวลา ทางผู้จัดการอบรมจะเรียกผู้สมัครลำดับสำรองต่อไป ***

ผู้ประสานงาน

นางสาวนฤสรณ์ ปราการสมุทร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๙